

BÁO CÁO

Sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2023; và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV và Kế hoạch năm học 2022-2023, trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều bất ổn về kinh tế, xã hội, địa chính trị thế giới, khu vực đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam và đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, tinh thần của cán bộ, viên chức người lao động. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống cần cù, chăm chỉ, nghiên cứu, sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, 9 tháng đầu năm, Trường đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Phần thứ nhất NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1. Công tác đào tạo, NCKH và hợp tác quốc tế

1.1. Công tác đào tạo

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về giảng dạy, thanh tra, kiểm tra, thi, chấm thi học phần; công tác thực tập, kiến tập; lấy ý kiến phản hồi từ người học; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023; triển khai kế hoạch hoạt động hè năm học 2022-2023; xây dựng kế hoạch năm học 2023-2024.

Tiếp tục đổi mới các nội dung và hình thức tuyển sinh; tăng cường công tác tuyển sinh trực tiếp tại các Trường Phổ thông. Tăng cường liên kết, mở rộng các loại hình đào tạo. Kết quả tuyển sinh năm 2023 tính tới thời điểm tháng 9/2023 khả quan hơn cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ đạo Trường TH, THCS, THPT- Đại học Hà Tĩnh, Trường Mầm non, thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Kỳ thi THPT Quốc gia đạt kết quả tốt. Tổ chức rèn luyện kỹ năng sống cho các cháu mẫu giáo; đảm bảo chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng kế hoạch. Các chương trình mầm non và các cấp học phổ thông hoàn thành đảm bảo tiến độ.

Hoàn thành việc cập nhật dữ liệu phần mềm HEMIS cho Bộ GD-ĐT; triển khai: Đề án nâng cao trình độ ngoại ngữ cho viên chức tỉnh; nâng chuẩn cho giáo viên THCS, tiểu học trên địa bàn tỉnh.

1.2. Công tác NCKH

Tổ chức thành công các Hội thảo: “English language teaching in the age of digitalisation”; “Giải pháp phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2028, tầm nhìn đến 2035”; “Nâng cao chất lượng đào tạo ngành sư phạm trong bối cảnh hiện nay”. Tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên NCKH.

Triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp tỉnh "Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tự động độ mặn và mực nước tại cống lấy nước Đức Xá và Trung Lương tỉnh Hà Tĩnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội".

Nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKH năm học 2022-2023 và các đề tài NCKH gia hạn năm học 2021-2022. Hoàn thành xét duyệt Thuyết minh đề tài, giáo trình và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023. Xuất bản Tạp chí Khoa học số 25, triển khai nhận và phản biện của Tạp chí khoa học số 26 và các số tiếp theo.

Triển khai Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023.

1.3. Công tác hợp tác quốc tế

Gắn chặt việc đào tạo với hợp tác quốc tế, 9 tháng đầu năm, Trường đã tiếp nhận giảng viên Đài Loan Kao Ching Wen đến giảng dạy Tiếng Trung tại Trường; làm việc với Công ty Kinobi - Singapore tổ chức tập huấn cho sinh viên về sử dụng nền tảng Kinobi; tổ chức cho 09 sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung đi thực tập tại Đài Loan.

2. Lãnh đạo công tác xây dựng nhà trường và các tổ chức đoàn thể

2.1. Công tác xây dựng bộ máy, đội ngũ

Tích cực xây dựng Đề án chuyển đổi cơ chế hoạt động Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội; Chuẩn bị hồ sơ thành lập Hội đồng Trường.

Tiếp tục rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy để thực hiện lộ trình sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy theo Nghị định 120 của Chính phủ và theo hướng dẫn của UBND tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Rà soát đội ngũ thực hiện sắp xếp nhân sự, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ, thôi việc, chấm dứt hợp đồng đối với viên chức, người lao động đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt công tác đào tạo đội ngũ: Cử 03 viên chức đi nghiên cứu sinh; 03 viên chức dự tuyển nghiên cứu sinh; 02 viên chức quản lý tham gia khóa bồi dưỡng cán bộ; làm thủ tục gia hạn nghiên cứu sinh đối với 02 viên chức.

Triển khai các kế hoạch thực hiện NQ 05 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về chuyển đổi số.

2.2. Công tác xây dựng cơ sở vật chất và quản lý tài chính

Hoàn thành xây dựng Trường giai đoạn II; công tác quản lý cơ sở vật chất được tăng cường củng cố; trang thiết bị được khai thác sử dụng ngày càng có hiệu quả.

Triển khai dự toán thu chi ngân sách năm 2023; thực hiện công khai tài chính theo quy định.

Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo phương án tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

Thanh toán kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ viên chức, người lao động, HSSV.

2.3. Công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn đơn vị

Thực hiện tốt chương trình giáo dục quốc phòng theo quy định của Bộ GD&ĐT; giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng trong nhà trường.

Tham gia các hoạt động: Luyện tập quân sự; huấn luyện tự vệ; tập huấn công tác phòng, chống cháy nổ.

Cử cán bộ đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh theo quy định.

Đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở; đặc biệt là đảm bảo tình hình ổn định trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các kỳ nghỉ.

Thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị được lựa chọn làm địa điểm diễn tập phòng thủ 2023.

2.4. Đối với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, hội viên. Định hướng tư tưởng cho CBGV, HSSV không đăng tin sai sự thật, bình luận, chia sẻ những thông tin không chính thống, bịa đặt.

Chỉ đạo Công đoàn tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028; làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; động viên đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tham gia, hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, công tác xã hội, cộng đồng.

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên và các Hội: Kiện toàn nhân sự của BCH Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Trường; tổ chức thành công Đại hội Hội sinh viên Trường lần thứ VII nhiệm kỳ 2023-2025. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tác phong làm việc, tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt công tác Đoàn, phong trào Thanh niên và công tác Hội. Rèn luyện, trang bị các kiến thức, hỗ trợ ĐVTN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, có cơ hội giao lưu, kết nối, phát triển trong môi trường lành mạnh, an toàn; tạo nên cộng đồng thanh niên đoàn kết, tự tin giàu sức sáng tạo và xung kích trong học tập, nghiên cứu khoa học, lập thân, lập nghiệp.

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và công tác xây dựng Đảng

Tập thể lãnh đạo nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, Chương trình công tác năm. Trong điều hành, xem xét và quyết định các vấn đề đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, nhất là trong công tác cán bộ và các vấn đề hệ trọng của Trường.

Các đồng chí lãnh đạo nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, cuộc sống; không có biểu hiện lợi dụng chức vụ để vun vén cá nhân, luôn có ý thức tôn trọng nhau, không lấn sân, bao biện làm thay và không buông lỏng trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý.

Nội dung sinh hoạt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và sinh hoạt cơ quan được chuẩn bị chu đáo. Trong sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; thẳng thắn, cởi mở; phát huy được trách nhiệm, trí tuệ của từng cá nhân; tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao.

4. Công tác xây dựng Đảng, đảng viên

4.1 Công tác chính trị tư tưởng

Công tác chính trị tư tưởng luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và được chú trọng đổi mới về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức, như:

tổ chức các học tập trực tiếp, trực tuyến, cung cấp tài liệu nghiên cứu, chuyển tải thông tin qua mạng.

Đề đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn của Nhà Trường, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tích cực, chủ động làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị để có các giải pháp xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm, thông qua đó đã góp phần phòng, chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Các văn bản, nghị quyết về công tác chính trị, tư tưởng thường xuyên được quán triệt như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”; Nghị quyết số 35-NQ/TW của BCH Trung ương về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch”; Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp”; Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 22/10/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về tập truyền lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh”.

Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng được triển khai kịp thời đã góp phần giúp cho các cấp ủy chủ động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần củng cố vững chắc hơn lòng tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, Nhà nước. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai lệch về nhận thức trước những luận điệu “Diễn biến hòa bình” và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch hiện nay.

Chỉ đạo các chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện Quy định 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của BCH Trung ương Đảng Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng: 9 tháng đầu năm có 06 cán bộ, viên chức báo cáo xin đi nước ngoài (lý do: Đi học, đi thăm thân, đi chữa bệnh).

4.2. Công tác Đảng, đảng viên

Xây dựng tổ chức Đảng luôn gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ nghiên túc quán triệt hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy khối về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ; phát huy dân chủ, tập trung bàn bạc, thảo luận các kết luận để xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện kiện toàn, sắp xếp các chi bộ, cấp ủy chi bộ của 03 chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng (các chi bộ: Khoa KT-QTKD, Tâm lý- Giáo dục thể chất; Phòng Đào tạo). Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2023. Chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tham gia tập huấn sử dụng phần mềm quản lý sinh hoạt chi bộ do Đảng ủy Khối tổ chức và thực hiện các nội dung tốt.

Tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Quan tâm công tác đào tạo nguồn, phát triển đảng viên. 9 tháng đầu năm đã cử 41 người đi học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, 09 đảng viên dự bị tham gia Lớp Đảng viên mới; kết nạp vào hàng ngũ Đảng 12 quần chúng ưu tú; chuyển chính thức: 08 đảng viên dự bị.

Hoàn thành thống kê số liệu thực hiện Quy định 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp; thống kê số liệu tổ chức đảng, đảng viên; rà soát đảng viên làm mất hồ sơ, thất lạc hồ sơ, miễn sinh hoạt Đảng báo cáo Đảng cấp trên.

5. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Thường xuyên quan tâm, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, HSSV không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ bí mật của Đảng. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; tiếp tục nắm chắc tình hình an ninh chính trị, định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn Đảng bộ đều có tinh thần xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Không có tình trạng đơn thư nặc danh tố cáo, khiếu kiện xảy ra.

Chú trọng nghiên cứu lý lịch của các đối tượng đảng trước khi kết nạp vào Đảng; nhận xét đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề bạt cán bộ. Thường xuyên giữ gìn sự trong sạch về chính trị trong cán bộ, đảng viên. Công tác này được Đảng ủy quan tâm thực hiện thường xuyên và đạt kết quả tốt. Soát xét công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công tác tuyển dụng, đề bạt, phát triển đảng viên; theo dõi, tổng hợp tình hình cán bộ, đảng viên đi ra nước ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy làm tốt công tác đảm bảo sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của cán bộ, giáo viên, HSSV, thường xuyên tuyên truyền giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, giáo viên, HSSV thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhìn chung, cán bộ giáo viên, HSSV theo tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

6. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối.

Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của Ủy ban Kiểm tra, kịp thời chỉ đạo giải quyết, xử lý dứt điểm những vướng mắc, lúng túng trong hoạt động của các chi bộ, trọng tâm là việc lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chủ trương, nghị quyết của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác cán bộ.

Chỉ đạo các chi bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thi hành Điều lệ Đảng; trong thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong 9 tháng đầu năm không có đảng viên bị kỷ luật.

II- MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ, nhất là việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao. Trong triển khai sinh hoạt chuyên đề nhiều chi bộ còn lúng túng hoặc triển khai một cách hình thức. Biên bản sinh hoạt chi bộ chưa thể hiện đầy đủ nội dung sinh hoạt.

- Một số chi bộ còn lúng túng khi triển khai Phần mềm quản lý sinh hoạt chi bộ.
- Một số chi bộ, đoàn thể chưa chú trọng xây dựng gương điển hình tiên tiến, biểu dương, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05.
- Việc tổ chức kiểm tra, giám sát của chi bộ có lúc còn chưa kịp tiến độ.

III. NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Nguyên nhân thành công

- Sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ngành và chính quyền địa phương trong vùng trường đóng.
- Sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự ủng hộ, đồng hành của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức để xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nhà trường vững bước đi lên.
- Tập thể CBGV, HSSV đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và thống nhất cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

2. Bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh sát với thực tế của Nhà trường.

Thứ hai, Phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của tập lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, viên chức. Tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; sự đoàn kết nhất trí cao trong BTV, BGH và trong toàn thể CBGV, CNV, HSSV.

Thứ ba, Sự chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các mục tiêu, phương hướng cũng như các nhiệm vụ cụ thể đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết của Đảng ủy hàng tháng của Đảng ủy. Đồng thời kiểm tra đánh giá rút ra ưu điểm và những tồn tại thiếu sót trong khâu chỉ đạo điều hành để tăng tính hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Thứ tư, Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phát huy vai trò của các chi bộ, đơn vị, đoàn thể. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, người đứng đầu cấp uỷ, đứng đầu đơn vị.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hoàn thành công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023; hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; tổ chức tổng kết công tác Đảng 2023, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ 2024.

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn thành Đề cương báo cáo Thực trạng tổ chức hoạt động của Trường ĐHHT giai đoạn 2018-2023 và phương hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030; Đề cương đề án phát triển Trường ĐHHT thành trường Đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

6. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo; hoàn thành công tác tự đánh giá, tiến tới đăng ký Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ II.

7. Tăng cường chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ, chỉ đạo nhà trường có nhiều biện pháp tích cực hơn, mạnh mẽ hơn trong đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ và thu hút đội ngũ.

8. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nhằm định hướng hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy Khối;
- Lưu VP Đảng ủy.

